



# เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑. สาธารณรัฐมาซิโดเนีย

- สาธารณรัฐมาซิโดเนียเลือกตั้งทั่วไป

### ๒. สาธารณรัฐโรมาเนีย

- สาธารณรัฐโรมาเนียเลือกตั้งทั่วไป

## ๑. สาธารณรัฐมาซิโดเนีย: มาซิโดเนียเลือกตั้งทั่วไป (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สาธารณรัฐมาซิโดเนียซึ่งเป็นรัฐอิสระบนคาบสมุทรบอลข่านในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้น โดยผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ พรรค Democratic Party for Macedonian National Unity (VMRO-DPMNE) ซึ่งเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมของฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายชนะ โดยได้รับจัดสรรที่นั่งในรัฐสภาเป็นจำนวน ๕๑ ที่นั่ง จากทั้งหมด ๑๒๓ ที่นั่ง จากผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด จำนวน ๑,๑๙๑,๘๕๔ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗๙ จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศจำนวน ๑,๗๘๔,๔๑๖ คน ในขณะที่พรรคประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม Social Democratic Union of Macedonia (SDSM) ซึ่งเป็นฝ่ายค้านได้คะแนนเสียงรองลงมาเป็นอันดับที่สองและรับจัดสรรที่นั่งในรัฐสภาเป็นจำนวน ๔๙ ที่นั่ง

อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์มองว่าการที่พรรคฝ่ายรัฐบาลของมาซิโดเนียได้รับการจัดสรรที่นั่งในรัฐสภามากกว่าพรรคฝ่ายค้านเพียง ๒ ที่นั่ง ส่งผลให้รัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภาอยู่ในเกณฑ์ที่เปราะบางเป็นอย่างมาก และจะต้องทำการจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคเล็กที่ได้คะแนนเสียงรองลงมาต่อไป ทั้งนี้ หลายฝ่ายได้มีการคาดการณ์ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ว่ามีความใกล้เคียงกันมากซึ่งเป็นไปตามส่วนหนึ่งของข้อตกลง “Western-brokered agreement” ที่มีขึ้นเมื่อ ๒ ปีก่อนเพื่อยุติปัญหาวิกฤติการณ์ทางการเมืองของมาซิโดเนีย

ทั้งนี้ มาซิโดเนียเป็นที่รู้จักในฐานะประเทศที่เป็นรัฐอิสระที่แยกตัวออกจากยูโกสลาเวียในปี ๒๕๓๔ ซึ่งก่อนหน้านั้นองค์กรสหประชาชาติ หรือ United Nations และองค์การนาชาติส่วนใหญ่กำหนดให้เรียกว่า “อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาฟมาซิโดเนีย” หรือ Former Yugoslav Republic of Macedonia เนื่องจากการใช้ชื่อ “มาซิโดเนีย” ได้ก่อให้เกิดความสับสนทางภูมิศาสตร์กับแคว้นมาซิโดเนียซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศกรีซ

สำหรับรัฐสภามาซิโดเนียในปัจจุบัน มีระบบสภาเดียว โดยสมาชิกมีจำนวนทั้งหมด ๑๒๓ คน เป็นสตรี ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ทั้งนี้ สมาชิก ๑๒๐ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงในระบบบัญชีรายชื่อแบบแบ่งเขต จำนวน ๖ เขต เขตละ ๒๐ คน ส่วนสมาชิกอีก ๓ คน มาจากการเลือกผู้แทนที่เป็นตัวแทนชาวมาซิโดเนียในต่างประเทศโดยเป็นการเลือกตั้งแบบผู้ได้คะแนนสูงสุดชนะเลือกตั้ง หรือระบบเสียงส่วนใหญ่ (First-past-the-post system) ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐมาซิโดเนีย คือ นาย Trajko Veljanoski ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ และ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามลำดับ เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐมาซิโดเนีย คือ นาย Zarko Denkovski

ที่มา: [www.bbc.com](http://www.bbc.com) (๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙)

[www.ipu.org](http://www.ipu.org)

[www.electionguide.org](http://www.electionguide.org)

## ๒. สาธารณรัฐโรมาเนีย : โรมาเนียเลือกตั้งทั่วไป (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สาธารณรัฐโรมาเนียได้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้น โดยผลปรากฏว่าพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย หรือ Social Democratic Party (PSD) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย เป็นผู้ชนะไปอย่างง่ายดายด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนมากถึงร้อยละ ๔๖ ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์การต่อต้านการทุจริตในประเทศซึ่งบังคับให้นายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคมนิยมของโรมาเนียพ้นจากตำแหน่งไปเมื่อปีก่อน ในขณะที่เดียวกัน พรรคเสรีนิยมแห่งชาติ หรือ National Liberal Party (PNL) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองแนวกลางขวาของโรมาเนีย ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนเป็นอันดับที่สอง ประมาณกว่าร้อยละ ๒๐ เท่านั้น จึงทำให้นาย Alina Gorghiu หัวหน้าพรรค PNL ตัดสินใจลาออกจากพรรคภายหลังจากทราบผลการเลือกตั้ง สำหรับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในครั้งนี้นับคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕ ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากกว่าการเลือกตั้งทั่วไปที่มีขึ้นในปี ๒๕๕๕ ประมาณร้อยละ ๒

ทั้งนี้ นาย Liviu Dragnea หัวหน้าพรรค PSD ได้กล่าวย้ำภายหลังจากการเลือกตั้งว่า ชัยชนะของพรรคในครั้งนี้นับไม่มีข้อสงสัยใดๆ เนื่องจากชาวโรมาเนียมีความรู้สึกต่อประเทศโรมาเนีย เหมือนกับบ้านของตนเอง ซึ่งตนนั้นย่อมต้องการให้ประเทศนี้เป็นบ้านที่ดีที่สุดสำหรับชาวโรมาเนียทุกคน เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา นาย Dragnea ถูกศาลตัดสินต้องโทษจำคุกโดยให้รอลงอาญา ๒ ปี ในคดีทุจริตการเลือกตั้งจากการขายจำนวนผู้มาลงประชามติในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อบีบบังคับให้นาย Traian Basescu ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีในขณะนั้น โดยภายใต้กฎหมายโรมาเนียปี ๒๕๔๕ นาย Dragnea จะไม่สามารถได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ เนื่องจากข้อกล่าวหาดังกล่าว นาย Dragnea ได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนถึงกรณีดังกล่าวว่า ขณะนี้พรรค PSD ยังไม่มีแนวทางที่จะแก้ไขกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด และตนยังไม่ได้ชี้ขาดในเรื่องที่จะเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปหรือไม่ในอนาคต ในขณะเดียวกันประธานาธิบดี Klaus Iohannis ของโรมาเนีย ได้แถลงการณ์เพื่อยืนยันจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวแล้วว่า จะไม่มีการเสนอชื่อบุคคลที่ต้องโทษหรือบุคคลผู้ต้องสงสัยในคดีทุจริตให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน

ปัจจุบัน ประเทศโรมาเนียมีประชากรประมาณ ๑๙ ล้านคน และปกครองโดยรัฐบาลของกลุ่มนักวิชาการที่นำโดยนายกรัฐมนตรี Dacian Ciolos ซึ่งเป็นอดีตข้าหลวงใหญ่ด้านเกษตรกรรมของสหภาพยุโรป ภายหลังจากเหตุการณ์ที่นาย Victor Ponta อดีตนายกรัฐมนตรีได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัย เกี่ยวข้องกับการทุจริตและลาออกจากตำแหน่งไปในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งเหตุการณ์การประท้วงใหญ่ของมวลชนและการลอบวางเพลิงในสถาบันบันเทิงที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง ๖๔ คน นอกจากนี้ โรมาเนียยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน ๒๘ ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปที่ยากจนที่สุด รวมทั้งถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีการทุจริตมากที่สุดประเทศหนึ่งด้วย

ที่มา: [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com) (๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙)

[www.electionguide.org](http://www.electionguide.org)

นางสาวชญชนม์ นาทอง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙